



Tâm Tình Cha Quản Nhiệm

Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến,

"*Việt Nam Mến Yêu*" là chủ đề mà Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã chọn cho tờ Đặc San và đêm văn nghệ Xuân Tân Mão.

Khi mọi người nhận được cuốn Đặc San Xuân Tân Mão, thì cũng là lúc tôi xin được hân hạnh gửi đến toàn thể quý vị lời chào thân thương nhất, cầu chúc một năm mới an lành và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa để cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam mến yêu, đặc biệt cho Giáo Hội và toàn thể dân tộc Việt Nam thân thương.

Trong bài thơ "*Con Có Một Tổ Quốc*" Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nói lên tất cả những điều một người Việt Nam muốn nói về đất nước Việt Nam thân yêu.

"Là người Việt Nam, tôi tiếp nhận máu huyết của cha mẹ, ông bà; thừa hưởng gia sản văn hóa, giá trị đạo đức ngàn đời của tổ tiên Việt Nam".

"Là người Việt Nam, tôi có một tổ quốc Việt Nam với non sông gấm vóc, lịch sử vẻ vang, đồng bào cần mẫn, hào hùng; Tôi yêu quê hương Việt Nam và hãnh diện làm người Việt Nam".

"Đã là người Việt Nam, tôi có bốn phận thân phục vụ đồng bào, trung thành bảo vệ và xây dựng quê hương tôi bằng trí óc, xương máu tôi, tôi còn phải là niềm hãnh diện và hy vọng cho đồng bào, dân tộc Việt Nam của tôi". (Thập Đại Thành Công).

Sau khi trích dẫn lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tại Denver, Colorado năm 1993 "*Các bạn hãy hãnh diện làm người Việt Nam*". Đức Hồng Y nói tiếp: "*Mỗi người Việt Nam phải xác tín mình là cái vốn đầu tư đất nước, nếu không thành công trong tư cách đạo đức, trí thức... thì chính chúng ta làm thiệt hại cho đất nước...*"

Sau cùng, Đức Hồng Y còn nhắn nhủ giới trẻ Việt Nam: "*Cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con*". Đó cũng là niềm mong ước của chúng ta về thế hệ tương lai của con cháu Việt Nam mến yêu.

Một lần nữa xin được tri ân đến quý vị ân nhân, các hội đoàn và từng người trong Cộng đoàn đã cùng nhau góp sức để tạo nên một Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Giáo phận Metuchen được tốt đẹp như ngày hôm nay. Mỗi một việc làm, lời ca, lời cầu nguyện, đều là những món quà quý giá mà Chúa gửi đến cho Cộng đoàn qua bàn tay thật tốt đẹp của mỗi một người chúng ta.

Ước mong Chúa xuân sẽ luôn gìn giữ Cộng đoàn trong suốt năm mới này.

Linh mục Phêrô Trần Việt Hùng